

N công quá n khi n Châu Âu b lép v v i Trung Qu c



Ch t ch LHCÁ Jose Manuel Barroso và Th t ng Trung Qu c Ôn Gia B o, t i Th ng đ nh EU-Trung Qu c ngày 20/09/2012.
REUTERS/Laurent Dubrule

Hôm nay, 20/9/2012, th ng đ nh th 15 gi a Liên Hi p Châu Âu và Trung Qu c đi n ra t i Bruxelles.

Nh t báo kinh t Les Echos, nhân s ki n này, đăng bài phân tích quan h th ng m i song ph ng gi a Trung Qu c và Châu Âu v i dòng t a : «Châu Âu b v ng v i n công khi đ i m t v i Trung Qu c ».

Tá báo dùng từ « váng vá » để cho thấy vá thá bất lợi của Châu Âu trong hiện tại, và chính vì bất lợi mà Liên Hiệp Châu Âu từ ra « yếu ớt » hơn so với Trung Quốc.

Cái bất lợi trước tiên là vì nền công đang hoành hành, Châu Âu đang cần sự trợ giúp của Trung Quốc. Cái bất lợi thứ hai là trong giao dịch song phương, Trung Quốc luôn ở thế thế phòng, bởi thâm hụt máu dịch của Châu Âu trong giao dịch với Trung Quốc đã tăng phi mã. Hồi năm 2000 chỉ có 49 tỷ đô la, nhưng năm 2010 là 169 tỷ đô la.

Tá báo tóm lược một tích cực trong quan hệ đối tác giữa Châu Âu và Trung Quốc. Châu Âu hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn tiếp tục mua trái phiếu của Châu Âu, Trung Quốc đã đồng ý cùng với một số nước khác tăng mức đóng góp cho IMF.

Bên cạnh đó cũng tồn tại một số điểm chênh lệch.

Thá nhất quan điểm hai bên về một số vấn đề nổi cộm trên thế giới còn khác biệt, như trên hồ sơ Syria đang hiện. Thứ hai, trong hồ sơ tranh chấp quy định giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong khi Mỹ lên tiếng cho rằng khu vực tranh chấp thuộc Hiệp ước phòng thủ liên minh Nhật-Mỹ, thì chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy và chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso từ ra dè dặt.

Cuối cùng là tranh cãi thương mại giữa hai bên trên nhiều hồ sơ như thép, dệt hißm, tôm pin năng lượng mặt trời, hàng không...Liên Hiệp Châu Âu luôn cho rằng phía Trung Quốc có đồng thái bán phá giá trên thị trường Châu Âu.

Cháng hiện như trong hồ sơ tôm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, Châu Âu tiến hành điều tra việc bán phá giá của một hàng này tại Châu Âu giá và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Thứ nhất Trung Quốc còn từ chối đưa bằng cách chuyển bán điều tra bán giá để với các sự phẩm rau vàng của Châu Âu.

Còn đái vái Châu Âu thì thái đá có vá không đát khoát, bái theo mát nguán tin Châu Âu, vác Liên Hiáp Châu Âu má cuác đáu tra cháng phá giá có vá chá đá cho biát, chá không nhám đán vác có bián pháp tráng phát tháng mái.

Không phái Trung Quốc không cán đán Châu Âu

Không chá Châu Âu mái cán đán Trung Quốc giúp đá giái quyát há sá ná công, mà chính Trung Quốc cũng đang rát cán Châu Âu.

Les Echos giái thích quan đám này qua bài viát : « Dù suy yáu, nháng Châu Âu ván đá cán Trung Quốc xem là đái tác đáng tin cáy ».

Theo tá báo, Châu Âu là thá tráng xuát kháu sá mát cáa Trung Quốc, bái thá náu Châu Âu kháng hoáng, thì tát nhiên ngáng i Châu Âu sá xái phí ít hán, láng hàng xuát kháu cáa Trung Quốc vào thá tráng Châu Âu sá bá nhá háng.

Theo tháng kê, tám tháng đáu năm 2012, xuát kháu cáa Trung Quốc vào Châu Âu đã giám 4,9%, vào Ý giám đán 30%. Vác giám xuát kháu sá nhá háng đán phát trián kinh tá cáa Trung Quốc, mà nên nhá ráng, kinh tá Trung Quốc sáng nhá vào xuát kháu, xuát kháu giám, thát nghiáp sá tăng, bát án xã hái sá cao.

Đác biát trong bái cán nhá sáp thay đái chớp bu lán đáo đát ná c, chính phá Bác Kinh báng mái giá không đá bát án xã hái xáy ra.

Ká đán, Les Echos nhán đán nh, đái vái Trung Quốc, Châu Âu ván là mát đái tác đáng tin cáy hán so vái hai đái tác lán khác là Má và Nhát Bán.

Đái vái Má, tình cám dành cho Trung Quốc không máy gì tát đáp.

Hai äng viän täng thäng Mä hiän täi đäng chä träch nhau là « quá mä mä yä u » väi Trung Quäc. Còn Nhät Bän thì khäi phäi nói, tranh chäp lãnh häi trên biän Hoa Đông đã khiän cho thù mäi hän cũ cùng näi lên khiän quan hä hai näc đäng « căng nhä dây đàn ».

Đä chän phim bäng bä Häi Giáo lan đän Internet

Tiäp täc thông tin vä tình hình căng thäng ä Pháp sau khi tuän san Charlie Hebdo cäa näc này cho đäng änh biäm häa nhà tiên tri Mohamed, nhät báo Le Figaro cho biät căng thäng đã lên đän mäng Internet väi bài viät : « Chia rä và quá đä trên Internet ».

Tä báo cho biät, tính täi giäa buäi chiäu hôm qua, trên trang Facebook cäa Charlie Hebdo đã có đän 8 000 bình luän.

Các ý kiän bình luän đó cho thäy cäng đäng mäng chia rä sâu säc vä chä đä này. Träc tiän, có nhiäu bình luän äng hä hành đäng cäa Charlie Hebdo vì cho räng đó là quyän tä do ngôn luän. Đäi khái có mät sä ý kiän nhä sau : « Hoan hô quyän tä do ngôn luän ! Tä do ngôn luän muän năm ! », « Tôi äng hä cuäc chiän đäu cäa các bän vì quyän tä do ngôn luän, mät quyän tä o đäc nét riêng cho đät näc täi đäp cäa chúng ta », « Quyän tä do ngôn luän phäi đäc bäo vä trên đät Pháp, ngäi Häi Giáo säng ä Pháp dù có bä säc cũng phäi thích nghi ».

Bên cänh đó, tä báo cũng ghi nhän nhäng ý kiän phän đäi viäc làm có phän mäo hiäm cäa Charlie Hebdo và cho räng tä báo này muän chän chä đä säc đä bán đäc báo. Bäng chäng là hôm qua chä trong vài giä các säp báo täi Pháp đã bán säch Charlie Hebdo.

Xin đän mät vài bình luän kiäu này : « Tä do báo chí đã nai läng chäu đäng đä (cho Charlie Hebdo) bán đäc báo », « Charlie Habdo bäo vä doanh sä hän là nguyên täc nhà näc thä täc », « Cäm än Charlie Hebdo đã can đäm bäo vä nhäng quyän cä bän sau đây : gây än ào đä làm marketing ».

Trên trang bolg cäa Charlie Hebdo, nhiäu bình luän chä trích thái đä vô trách nhiäm cäa tä báo khi cho đäng hình biäm häa nhà tiên tri Mohamed trong bäi cänh đäu sôi läa bäng : « Các bän đã quá ngu xuän khi đäy hàng trăm đäng bào đäng ä näc ngoài trong vòng nguy hiäm chät

ngái », « Các bán có trách nhißm không khi là thái đß cßa các bán có thß gây ra thßng vong ? Khi ßy các bán sß nhân danh quyßn tß do ngôn lußn đß phßi tay mßi thß ? ».

Còn trên trang mßng chính cßa Charlie Hebdo, Le Figaro cho bißt lßi lß các bình lußn mßnh bßo hßn nhißu. Bên cßnh nhßng lßi lß bài Hßi Giáo gay gßt có cßnhßng lßi lên án hành đßng bßng bß đßo Hßi, thßm chí còn có lßi đß đßa « chißn tranh tôn giáo ».

Tuy nhiên, trang chß này đã bß đánh sßp, mà theo Le Figaro là đã bß tin tßc tßn công, còn tin tßc nào thì tß báo không nói rõ.

Sß đß vß «nhßng hß sinh thái bß đßa » vào năm 2025

Trong lĩnh vßc sinh thái, Le Monde quan tâm đßn mßt đß án đßc đßt ra tßi Hßi nghß Liên minh Bßo tßn Thiên nhiên Quốc tß (IUCN) ß Jeju Hàn Quốc vßa qua vßi bài vißt : « Các nhà khoa hßc mußn lßp « sách đß » vß các hß sinh thái bß đßa ».

Cß thß cßa đß án này, là tß đây đßn năm 2025 tß cßnhßng hß sinh thái đßc cho là « bß đßa » sß đßc thßng kê đßy đß vào mßt « danh sách đß ».

T báo nh c i, IUCN đã t ng có kinh nghi m thi t l p cái g i là « danh sách đ » .

Đó là vào năm 1963, danh sách nh ng loài đ ng đ ng th c v t b có nguy c ti t ch ng đã đ c thi t l p v i s h tr kh p n i trên th gi i. Và hi n t i danh sách này đã li t kê đ c 19 817 loài đ ng th c v t b đe d a trên th gi i.

Danh sách cho h sinh thái s p t i đây cũng s d a theo cách làm c a danh sách đ ng th c v t v a nêu.

C th là, « danh sách đ c a các h sinh thái b đe d a » s xác đ nh xem khu v c thiên nhiên nào đ b xâm h i, khu v c nào đang b đe d a và khu v c nào đang b nguy hi m nghiêm tr ng.

T báo cho bi t, ng i kh i x ng cho ý t ng l p danh sách nh v y là nhà sinh h c Venezuela ông Jon Paul Rodriguez. Ông này g n đây đã xu t b n m t quy n sách mang tên « Danh sách đ v các h sinh thái đ t Venezuela ».

Năm 2011, nhà khoa h c này cũng đ ng bài báo trong đó có đ a ra m t s c s đ thi t l p các tiêu chu n đánh giá tình tr ng s c kh e c a các h sinh thái.

Nói v khó khăn c a đ án, t báo cho bi t, chính vi c xác đ nh m t cách xác đ ng các tiêu chu n v a nêu là khó khăn chính c a đ án. B i vì nó không ph i là nh ng con v t hay nh ng loài th c v t c th , mà là nh ng vùng không gian r ng l n v i vô vàng thành ph n trong đó.

Nhà khoa h c Rodriguez đ nh nghĩa : « T « h sinh thái » v a ch m t không gian đ t ho c n c, v a ch s đ a đ ng sinh h c hi n di n ó, v a ch môi tr ng xung quanh g n k t v i nó nh không khí, n c, đá... cũng nh là ch nh ng tác đ ng qua l i gi a t t c các y u t có m t hay g n k t v i cái g i là h sinh thái đó ».

Đ nh nghĩa đã khá rõ ràng, nh ng khó khăn l i là ch , làm sao xác đ nh đ c nh ng tiêu

chủ nhân và những người chung nhất để có thể áp dụng cho tất cả các vùng sinh thái khác nhau
những quy định khác nhau, những vùng khác nhau, mà trong khi mỗi vùng, mỗi quy định gia luôn
có cái riêng của mình ?

Nếu vượt quá mức khó khăn đó, và nếu vào năm 2025 danh sách để các hệ sinh thái bị đe dọa ra
đi, thì lợi ích nó mang lại là rất lớn, cũng như lợi ích xét cả mặt quan chức IUCN : Danh
sách để sự tham gia của tất cả những nhà kinh tế, các công nhân nông thôn, chính
quy định của pháp luật, để có thể quản lý tất cả những nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh.

Pháp : Các tôn giáo phản đối hôn nhân đồng tính

Đ luật hôn nhân đồng tính tại Pháp đang gây nên sự phản ứng mạnh mẽ từ các tôn giáo hiện
đời trong nước này. Le Figaro phản ánh sự phản ứng của một số bài « Các tôn giáo phản đối hôn
nhân đồng tính ».

Theo tờ báo, Các đức giáo đồng và trí tiến tiêu phản đối hôn nhân đồng tính tại Pháp. Gần đây
đức Hồng y André Vingt-Trois, tổng giám mục Paris đã hai lần hỏi kiến vấn với bộ trưởng Pháp
của Pháp.

Theo vị chức sắc tôn giáo này, việc cho phép hôn nhân đồng tính sẽ làm bị tổn thương các
khái niệm về hôn nhân và luật dân sự. Ông nhận mạnh về việc các công đồng đồng tính để phép
những con nuôi như sau : « Nước Pháp làm sao có thể tôn trọng đức công giáo mà mình đã phê
chủ nhân và quy định trẻ em ? ».

Còn đức hồng y Barbarin thì kêu gọi cho trẻ em của dân ý. Về phần mình, mục sư Claude Baty,
chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Pháp nói với tờ Le Figaro rằng : « Tôi không chấp nhận luật này
vì những lý do nhân chủng học ».

Đến với phản ứng của nhóm Chính Thống Giáo tại Pháp, phát ngôn nhân của nhánh tôn giáo
này cảnh báo: coi chừng sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm đứt gãy các mối quan hệ xã hội.

Giáo trưởng Do Thái Giáo Pháp Gilles Bernheim cho biết, ông phản đối dß lußt vì nó có thể « cßp mßt cßa trß em quyßn cß bßn là có mßt ngßi cha và mßt ngßi mß, chß không phải là phß huynh 1 và phß huynh 2 » (Ý muốn để cßp đßn dß lußt theo đó các cßp đßng tính có thể như n con nuôi, và cß hai đßu không phải là cha hay mß, mà sẽ đßc ghi vào trong sß hß tßch là phß huynh 1 và phß huynh 2).

Đß vßi ngßi Hßi Giáo tßi Pháp, lãnh đßo cßa Hßi đßng tín ngßng Hßi Giáo Pháp cho Le Figaro biết : «Cũng như tßt cß nhßng tôn giáo đßc thßn khác, Hßi Giáo không cho phép hôn nhân giữa hai ngßi cùng giới. Chúng tôi phản đối dß lußt này ».

Dù đßu bài báo tß Le Figaro nói rõ là sáu tôn giáo ở nß Pháp phản đối dß lußt này, và liệt kê : Do Thái Giáo, Cß Đßc Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Hßi Giáo và Phßt Giáo, thì nhßng không thấy tß báo ghi nhßn quan đßm cßa đßi đßn Phßt Giáo ở Pháp?.

Smartphone hß đo ván máy ở nh

« Smartphone làm bùng bß thß trßng chßp ở nh », đó là tßa đß bài viết trên nhßt báo Le Figaro, cho biết, trong thßi đßi đßn thoßi thông minh, máy ở nh đã bß bß rßi. Rõ ràng là nhß vậy.

Hßn tßi, có mßy ai chßu khó mang theo máy ở nh để ghi lßi nhßng khoßnh khßc đáng nhß, mà đã có mßt đßng cß đa năng là smartphone.

Theo nghiên cßu, tính năng chßp ở nh đßc xßp thß ba trong các tính năng mà ngßi sẽ đßng smarphone hay dùng nhßt, chß đßng tính năng gửi e-mail hay tin nhắn SMS và lßt web.

Mßt chuyên gia cho biết, trong năm 2001, trên thß giới có 84 tß bßc ở nh đßc chßp. Trong khi đó, vào năm 2012, con sß này tăng lên đßn...850 tß, tßc tăng gßp 10 lßn trong vòng 10 năm.

Máy chụp hình bß bß rßi đã đành, mà cách lßu giữ hình ở nh cũng theo đó mà thay đßi. Cái thßi đßi « album ở nh » đã đßn qua đß nhßng chß cho víßc lßu giữ hình ở nh trên Internet. Chß tính

riêng trang Facebook thì mỗi ngày cũng có đến 250 triệu người hình ảnh của họ tăng lên.

Mỗi người người mê chụp ảnh bằng máy điện thoại đến nay, nên các hãng điện thoại thông minh ra mắt của họ không ngừng các tính năng có liên quan đến chụp ảnh để thu hút khách hàng.